



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาซื้อแผ่นเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐาน (Label Sticker) จำนวน ๒ ล้านดวง  
และผ้าห่มกีสีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Ribbon) จำนวน ๒๐๐ ม้วน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแผ่นเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐาน (Label Sticker)  
จำนวน ๒ ล้านดวง และผ้าห่มกีสีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Ribbon) จำนวน ๒๐๐ ม้วน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพประกอบธุรกิจจำหน่ายและผลิตแผ่นป้ายเครื่องหมาย (Label Sticker)
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กสทช. ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสาขาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทยให้เสนอราคาครั้งนี้

ราคากลางในการสอบราคาซื้อแผ่นเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐาน (Label Sticker) จำนวน ๒ ล้านดวง และผ้าห่มกีสีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Ribbon) จำนวน ๒๐๐ ม้วน ครั้งนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๑๒๒,๑๖๗.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

/กำหนดเขียนของ...



กำหนดยื่นขอสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๒ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๒ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๔๒๕, ๓๓๖๘ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบมามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

อ. มะนะเวศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี มะนะเวศ)

รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.

